
Skólaráðsfundur í Flataskóla 17. október 2022 

Mættir: Ágúst Jakobsson skólastj., Hanna Lóa Friðjónsdóttir fltr. kennara, Katrín Anna Eyvindardóttir 

fltr. kennara, Halla Björg Ragnarsdóttir fltr. starfsfólks, Guðrún Yrsa Richter fltr. foreldra, Sólveig 

Auður Bergmann fltr. foreldra í leikskóladeild.   

1. Fundur fulltrúa Foreldrafélags með bæjarstjóra 

Fjórir fulltrúar frá Foreldrafélagi skólans áttu fund með bæjarstjóra, sviðsstjóra fræðslu- og 

menningarsviðs og starfandi sviðsstjóra framkvæmdasviðs fyrr í dag.  Rætt var m.a. um 

upplýsingamiðlun, skort á viðhaldi og viðgerðum á skólahúsnæðinu, stöðu framkvæmda við 

húsnæðið og hvernig hefur verið að þeim staðið.   

2. Staða mála varðandi viðhald húsnæðis 

Framkvæmdir við gluggaskipti eru hafnar að nýju og búið að skipta um þakglugga í suðurálmu. Búið er 

að smíða töluvert marga glugga til viðbótar sem bíða ísetningar. Athugun á vegg við stofu M209 fer 

væntanlega fram núna síðdegis. Myglusýni voru tekin vítt og breitt um húsið þann 6. október sl. og er 

beðið eftir niðurstöðu rannsókna á þeim.    

3. Námsmat og upplýsingar til foreldra 

Safnmöppur nemenda eru að fara heim í fyrsta sinn í vetur.  Námsmati að öðru leyti sem fyrr safnað á 

hæfnikort í mentor.   

Varðandi upplýsingar til foreldra var bent á að standa hefði mátt betur að upplýsingamiðlun varðandi 

myglumál og stöðu framkvæmda.  Skólastjóri mun taka saman upplýsingar fyrir næsta fréttabréf.   

  

4. Niðurstöður læsisprófa og Skólapúlsins 

Farið yfir niðurstöður septembermælinga Lesfimi, þær eru mjög samhljóða fyrri mælingum. Flestir 

árgangar um eða yfir meðaltali.  Niðurstöður Skólapúlsins fyrir september liggja einnig fyrir og eru 

mjög góðar, nær allir þættir í könnuninni eru marktækt yfir landsmeðaltali.  Niðurstöður má nálgast á 

heimasíðu skólans.   

5. Þemadagar 

Þemadagar eru áformaðir í nóvember skv. skóladagatali.  Unnið er að söfnun hugmynda um 

viðfangsefni.   

7. Önnur mál 

Fram kom ábending um að tryggja þurfi merkingu á ofnæmisvöldum við salatbar í mötuneytinu. 

Skólastjórnendur taka málið upp við Matartímann.     

 

Næsti fundur áformaður 21. nóvember.   

 

 

 


